



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณศูนย์แสดงสินค้าฯ)
เลขที่ จ.1/2560

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา
จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณศูนย์แสดงสินค้าฯ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

ราคากลาง 633,000.- บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วงเงินงบประมาณ 633,000.- บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียน
ชื่อเป็นผู้ทิ้งงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า
เสนอรอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่ต่ำกว่า 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ⁽¹⁾ และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอรอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

- 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดคุณสมบัติก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจง

ท่านสามารถติดต่อขอดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาดังกล่าว หากไม่มาติดต่อขอดูสถานที่ และรับฟังคำ
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมถือว่าท่านได้รับทราบแล้วและท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง

-/ กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นของสอบราคา

1. วันที่ 27 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (งานพัสดุ กองคลัง) ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ

2. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง (ห้องห้องถิ่นอำเภอหนองหญ้าปล้อง) เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง (ห้องห้องถิ่นอำเภอหนองหญ้าปล้อง) ผู้ยื่นของเสนอราคาที่ไม่สามารถมารับฟังผลการเปิดของสอบราคาของคณะกรรมการเปิดของสอบราคาให้ถือว่ารับทราบ และไม่มีสิทธิคัดค้านใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มิผู้เสนอราคาต่ำสุด แล้วไม่มาทำสัญญาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หากต้องจ้างกับผู้รับจ้างรายใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) สามารถติดต่อขอซื้อแบบเอกสารสอบราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.eprocurement.go.th หรือ nongyaplong_pb@gmail.com และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3249-4234 หรือ 08-9254-8760 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.) หากไม่สามารถมาซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเอง ให้นำหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดมาด้วย และนำเอกสารการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐของกรมบัญชีกลางมาแสดงด้วย

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาราชการที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าเสียหายในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาเป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

(นางสาวฉวีรัตน์ เกษตรสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

